



ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง การเสริมสร้างบัณฑิตคนดีด้านวินัย

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตคนดี ฉบับลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพิ่มมาตรการ
บ่มเพาะปลูกฝังเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต "คนดี" ตาม ค่านิยมหลัก ๔ ประการ กตัญญู ใฝ่เรียนรู้อย่าง
พัฒนาภาวะผู้นำ หล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ มีวินัย มีจิตใจเป็นนักกีฬา ซื่อสัตย์สุจริต
มีจิตสาธารณะ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น เป็นคนมีมีโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ ตลอดจนกตัญญูต่อแผ่นดิน
สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของสังคมตามวัตถุประสงค์แห่งการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตคนดี ซึ่งความดีด้านวินัยนอกจากการร่วมกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมด้านเสริมสร้างวินัยแล้ว นักศึกษา
พึงประพฤติตัววางตนอย่างเหมาะสมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของสังคม เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนเองในทุกด้าน ให้เป็นผู้ปราศจากโทษ ประกอบด้วย
คุณงามความดีที่มั่นคงทั้งทางกายและทางใจ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว หมู่คณะ สังคมส่วนรวม ประเทศชาติ
และมนุษยชาติ มุ่งมั่นสู่ความเป็นศิกษิต เป็นบัณฑิตผู้มีการศึกษา มีสติปัญญา มีศักดิ์ศรีที่พึงรักษา และเชื่อมั่น
ภาคภูมิใจได้ การบันทึกคะแนนความดีด้านวินัยจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย และการ
ลดคะแนนความดีด้านวินัยจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้องตั้งมา จึงเป็นตัวชี้วัดความดีด้านวินัย
เชิงสถิติที่ประจักษ์ชัดสามารถนำมาพิจารณาประเมินตนเองได้ โดยนักศึกษาที่ได้รับคะแนนความดีสูงกว่าเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาอื่นและผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกำกับการดำเนินการสร้างบัณฑิตคนดีจะได้รับประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่
ถูกลดคะแนนความดีตามประกาศนี้ พึงตระหนักถึงการพัฒนาตนเองด้านวินัยด้วยการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนคะแนนความดีแก่ตนเองให้ครบตามหลักเกณฑ์ของการสร้างบัณฑิตคนดี ตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงออกประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างบัณฑิตคนดีด้านวินัย ดังนี้

๑. นักศึกษาที่จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านเสริมสร้างวินัยนักศึกษาและปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติคะแนนความดีอย่างถูกต้องครบถ้วนให้ได้รับคะแนนความดีตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด

๒. นักศึกษาที่กระทำผิดวินัยนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการ
การลงโทษและบันทึกคะแนนความประพฤตินักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยในความผิดเล็กน้อย หรือในฐานความผิด
ซึ่งมีเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน ๑๐ คะแนน เช่น ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์โดยไม่สวม
หมวกนิรภัย ขับขี่ย้อนศร จอดรถในที่ห้ามจอด ขับขี่รถโดยไม่มีบัตรผ่านเข้า - ออก (สติ๊กเกอร์) ขับขี่โดยไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่ สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ มีสิ่งผิดกฎหมายในครอบครอง นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่ม
ในมหาวิทยาลัย ให้งานวินัยนักศึกษารายงานมายังส่วนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เพื่อลดคะแนนความดี
ด้านวินัยนักศึกษา โดยให้ปรับลดคะแนนความดีด้านวินัยครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนนต่อการกระทำผิด

๓. นักศึกษาที่กระทำความผิดวินัยในฐานความผิดที่มีเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ ๑๑ คะแนนขึ้นไป ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องไม่เกินเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด และรายงานมายังส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อลดคะแนนความดีด้านวินัยตามมติของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา

๔. นักศึกษาที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการสอบให้คณะกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดเกี่ยวกับการสอบเป็นผู้พิจารณาและรายงานมายังส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อลดคะแนนความดีด้านวินัย หรือด้านอื่นตามมติของคณะกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดเกี่ยวกับการสอบ

๕. ให้รองอธิการบดีที่กำกับส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาและมีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือกรณีที่ต้องวินิจฉัย ให้รองอธิการบดีที่รักษาการตามประกาศนี้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือคำวินิจฉัยของรองอธิการบดีเป็นที่สุด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.วรุฒิ สมศักดิ์)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๓ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๙:๓๗:๖ Personal PKI-LN

Signature Code : 1rO4Y-cg0b4-03Kmb-ncEjm

